

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ NHA TRANG**

Số: 1091/UBND-GDDT

V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý  
nội dung phản ánh trên Báo Phụ nữ  
Việt Nam về các cơ sở giữ trẻ  
“3 không” ở Nha Trang

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nha Trang, ngày 06 tháng 02 năm 2024*

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

UBND thành phố Nha Trang nhận được Văn bản số 4374/STTTT-TTBCXB ngày 21/12/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Báo Phụ nữ Việt Nam về các cơ sở giữ trẻ “3 không” ở Nha Trang;

Qua kiểm tra, xử lý UBND thành phố Nha Trang phản hồi như sau:

- Tổng số trường mầm non tính đến tháng 01/2024 là 71 trường (công lập: 38 trường; tư thực: 33 trường); Có 202 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cấp phép, có 25 cơ sở mầm non tư thực hoạt động không phép, cụ thể:

+ Xã Vĩnh Lương vẫn còn 16 nhóm trẻ tư thực, tự phát không xuất trình được giấy phép hoạt động. Đối với những trường hợp này, UBND xã Vĩnh Lương đã lập biên bản đề nghị tạm ngừng hoạt động kể từ ngày kiểm tra. Trong thời gian đến, UBND xã Vĩnh Lương tiếp tục thực hiện công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

+ Phường Vĩnh Hải phát hiện 03 cơ sở hoạt động không có phép, UBND phường đã lập biên bản sự việc và ban hành thông báo đình chỉ hoạt động cho thời gian trả trẻ 02 ngày và tiến hành kiểm tra lại, nếu tái phạm sẽ xử lý vi phạm hành chính.

+ Xã Vĩnh Thái phát hiện 03 nhóm trẻ hoạt động không phép, UBND xã đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động và thực hiện việc nộp hồ sơ xin cấp phép theo quy định, chủ các cơ sở cam kết nghiêm túc thực hiện. Ngày 29/01/2024, UBND xã đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết của các cơ sở, tại thời điểm kiểm tra việc thực hiện cam kết đã được các chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện, 03 cơ sở trên đã tạm ngừng hoạt động.

+ Phường Vĩnh Trường 01 cơ sở hoạt động không phép và hiện tại đang thực hiện nộp hồ sơ cấp phép.

+ Phường Vĩnh Hòa có 02 cơ sở có trông giữ trẻ không phép, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động 02 cơ sở trên và tiếp tục chỉ đạo tổ dân phố rà soát theo dõi. Nếu phát hiện thêm các cơ sở trông giữ trẻ không phép sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

- UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Báo Phụ nữ Việt Nam về các cơ sở giữ trẻ “3 không” trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang. Ngày 26/01/2024, phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc tổ chức kiểm tra tại số nhà 10/16A đường Gò Cây Sung, thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, chủ nhà là bà Hoàng Thị Thanh Hiếu (Hộ khẩu thường trú: Xuân Lạc, Vĩnh Ngọc). Tại thời điểm kiểm tra, bà Hiếu đang trông 04 trẻ, trong đó có 02 con và 02 cháu ruột. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản kiểm tra đồng thời yêu cầu bà Hiếu không nhận giữ trẻ và không kinh doanh dịch vụ liên quan đến trông giữ trẻ. Bà Hiếu đã cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra. UBND xã Vĩnh Ngọc đã giao cho công an xã, công chức văn hóa – xã hội, trưởng thôn dân cư tiếp tục thực hiện giám sát, kịp thời báo cáo nếu phát hiện các trường hợp trông giữ trẻ không phép để có hướng xử lý dứt điểm.

- Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 168/UBND-GDĐT ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang về việc tăng cường công tác quản lý các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục trên địa bàn thành phố Nha Trang. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã phường tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, tuyệt đối không để tình trạng các nhóm trẻ tự phát; các nhóm trẻ gia đình hoạt động trái quy định.

UBND thành phố Nha Trang báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Minh**